



Hội thảo Vì một Đại hội cổ đông đổi mới và hiệu quả

Sáng 01/3/2024 đã diễn ra hội thảo “**Vì một Đại hội cổ đông đổi mới và hiệu quả**” tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi chương trình Quản trị công ty và nâng hạng thị trường trong chương trình hợp tác năm năm lần thứ hai (2024 – 2029) do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) phối hợp cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) thực hiện với sự hỗ trợ, đồng hành của các Sở giao dịch chứng khoán. Hội thảo có sự hiện diện của ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBCKNN; bà Trần Anh Đào – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành HOSE; ông Nguyễn Duy Thịnh – Chủ tịch HNX, bà Hà Thị Thu Thanh - Chủ tịch VIOD, cùng các đại diện các lãnh đạo đến từ doanh nghiệp niêm yết, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán thành viên cùng một số cơ quan thông tấn báo chí.

Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện “Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030”, trong đó mục tiêu nâng hạng thị trường được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Việc từng doanh nghiệp tự nâng cao năng lực quản trị công ty, định hướng rõ chiến lược ESG không chỉ giúp tăng niềm tin của doanh nghiệp trong mắt nhà đầu tư, mà còn góp phần trợ giúp nâng hạng thị trường một cách đồng bộ. Điều này cũng đồng thời góp phần nâng cao điểm số/xếp hạng của Việt Nam trong chương trình đánh giá về quản trị công ty trong khu vực ASEAN (gọi tắt là ACGS).

Sự kiện được tổ chức trước thềm mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2024 là dịp để doanh nghiệp có thể cập nhật thêm những thông tin mới và cần thiết để đưa vào chương trình ĐHCĐ năm 2024, kèm theo những cam kết tuyên bố cho chương trình hành động của năm 2024 gắn với nâng cao quản trị công ty và nâng hạng thị trường.

Tại hội thảo, bà Tạ Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường Chứng khoán, UBCKNN đã cập nhật định hướng những thay đổi trong quy định pháp lý về công bố thông tin và những tác động đến công tác tổ chức ĐHCĐ 2024; những lưu ý gắn với ĐHCĐ 2024 trong cam kết thực hiện quản trị công ty gắn với ESG từ ông Lê Thành Long - Tổng Giám đốc của VIOD.

Cũng trong khuôn khổ của sự kiện, đại diện các Sở Giao dịch (HOSE và HNX) và một số doanh nghiệp niêm yết, đã tham gia phiên thảo luận “*Vì một mùa đại hội cổ đông đổi mới và hiệu quả*”, qua đó nêu lên những vấn đề còn tồn tại và tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội cổ đông bám sát với những cập nhật mới của thị trường trong nước, khu vực và thế giới trên cả phương diện quy định và thông lệ quản trị tốt, từ đa dạng góc nhìn của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cổ đông.



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84-28-3821 7713 Fax: 84-28-3821 7452
Website: www.hsx.vn

Thông tin liên hệ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Bộ phận Truyền thông

Tel: (84- 28) 38217713

Fax: (84-28) 38217452

Email: qhcc@hsx.vn

Fanpage: <https://www.facebook.com/HochiminhStockExchange/>